

ชื่อโครงการ : ศึกษาโครงสร้างค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนทางการเกษตรและค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
บ้านพรุจูด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

ผู้จัดทำ : นางสาวกสมา กิจชน นางสาวนาถชนก ทองหอม นางสาวเบญจวรรณ ทองเกิด

ครูที่ปรึกษา : นางศุภวรรณ หมั่นทวี

โรงเรียน : สิเกาประชาผดุงวิทย์ อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

บทคัดย่อ

โครงการ ศึกษาโครงสร้างค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนทางการเกษตรและค่าใช้จ่ายในครัวเรือน บ้านพรุจูด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างร่วมกันบันทึกข้อมูลรายได้ และค่าใช้จ่ายของครัวเรือนตนเองและนำผลของการวิเคราะห์มาวางแผนการใช้จ่ายของครัวเรือน และหารายได้เสริมให้กับครอบครัว โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างนักเรียนโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้านพรุจูด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง จำนวน 10 คน บันทึกข้อมูลรายรับรายจ่ายภายในครัวเรือนของตนเองตามแบบบันทึกที่กำหนดให้เป็นเวลา 5 เดือน โดยจะมีการติดตามการบันทึกข้อมูลเป็นระยะ และมีการประชุมเพื่อสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลรายรับรายจ่ายในแต่ละเดือน ซึ่งได้ผลสรุปว่ารายรับหลักของกลุ่มตัวอย่างมาจากภาคเกษตร ซึ่งได้แก่ ผลผลิตจากยางพารา ซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนในหมู่บ้าน และผลผลิตจากปาล์ม น้ำมัน นอกจากนี้ก็จะเป็นรายได้เสริมจากการขายผักและขายสัตว์เลี้ยง ส่วนที่เหลือจะเป็นรายได้นอกภาคเกษตร ได้แก่ รายได้จากดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารและเงินปันผลมากที่สุด เนื่องจากต้องมีการกู้ยืมเงินเพื่อการลงทุนทางการเกษตร ส่วนทางด้านรายจ่ายมี 3 ด้านใหญ่ๆที่ใกล้เคียงกัน ได้แก่ ด้านอาหาร ด้านค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพ และด้านค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุน งานสังคม ตามลำดับ เมื่อวิเคราะห์แล้วพบว่าด้านที่สามารถลดค่าใช้จ่ายในบ้านได้มากที่สุด คือค่าอาหาร เช่น ค่าผักสดและผลไม้ ค่าเนื้อสัตว์ ค่าไข่สด โดยเปลี่ยนพฤติกรรมจากเดิมที่ซื้อทุกอย่าง มาเป็นการปลูกผักและเลี้ยงสัตว์กินเอง ซึ่งนอกจากจะลดรายจ่ายแล้วยังสามารถนำไปขายเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวได้อีกด้วย นอกจากนี้ก็ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆได้อีกโดยการปลูกฝังให้ทุกคนในบ้านมีเหตุผลในการใช้จ่าย และมีนิสัยประหยัด รู้จักออมเงินไว้ใช้ในอนาคต จึงสรุปได้ว่าการบันทึกรายรับรายจ่าย ทำให้แต่ละครอบครัวมีประสบการณ์ในการบันทึกข้อมูล ทราบที่มาของรายได้และค่าใช้จ่ายในแต่ละด้าน ส่งผลให้แต่ละครอบครัวมีพฤติกรรมค่าใช้จ่ายเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น มีการวางแผนการใช้จ่ายของครอบครัวเกิดขึ้น และมองเห็นแนวทางในการหารายได้เสริมเพื่อเพิ่มรายรับของครอบครัวได้ ทำให้สามารถพึ่งตนเองได้ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.